

## "บิกหนุ่ย" ส่งสพฐ.ตอยอดงานสภานักเรียน

■ นำเสนอเมื่อ 29 ก.ย. 2559

**สภานักเรียน พบ รมว.ศึกษาธิการ รายงานผลทำงานรอบ 6 เดือน  
เสนอกิจกรรมเด่นรักษาสีสิ่งแวดล้อมในชื่อ TSL Green Challenge  
"บิกหนุ่ย" ปลื้มส่งสพฐ.ขยายผลให้ครอบคลุม 1 หมื่นโรงเรียน ภายใน 4 เดือน**

วันนี้ (28 ก.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คณะสภานักเรียนระดับประเทศ กว่า 20 คน เข้าพบ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนและขอรับฟังโอวาท โดย น.ส.พีรญา ภูศรีชโขกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ ในฐานะประธานสภานักเรียน ประจำปี 2559 กล่าววาทว่า ตามที่เครือข่ายสภานักเรียนได้รับมอบโจทย์จาก รมว.ศึกษาธิการ ให้ไปดำเนินการเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนใน 3 โครงการ ได้แก่ 1.พี่สอนน้อง 2.สร้างเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็นเครือข่ายภายใน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และเครือข่ายภายนอก จัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดปัญหาความรุนแรง และ 3.ลดเวลาเพิ่มเวลารู้ ซึ่งสภานักเรียน ได้เข้าไปร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ช่วงชั้นที่ 1-3 ซึ่งทุกโครงการที่ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายสอดคล้องกับ 5 ประเด็นปัญหาที่สภานักเรียน เคยนำเสนอในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ดังนี้ 1.ความรุนแรง 2.พฤติกรรมเสี่ยง 3.สิ่งแวดล้อม 4.ปัญหาการศึกษา และ 5.ลดเวลาเรียน

น.ส.พีรญา กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมสำคัญที่สภานักเรียนได้ร่วมกันริเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน คือ "สภานักเรียนไทยรวมใจสร้างพื้นที่สีเขียว" (Thailand Student College Green Challenge หรือ TSL Green Challenge) รูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการเชิญชวนให้นักเรียนในเครือข่ายสภานักเรียน ร่วมกันส่งภาพถ่ายกิจกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม และส่งคำทาทายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ รวมถึงศิลปกิจกรรมเข้าประกวดในเฟซบุ๊กพร้อมติดแฮชแท็ก #TSLGreenChallenge ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วม 98 โรงเรียน มียอดไลค์ 3,679 และยอดรับชมประมาณ 50,000 ครั้ง

"สภานักเรียนฯ ได้ทำแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งพบว่าเด็กทุกคนพอใจในโครงการนี้ เพราะช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงเรียนสะอาด และยังเป็นประโยชน์จากไอซีทีได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนและขยายผลโครงการดังกล่าว ขณะเดียวกันขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียน และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ครู ให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง และขอให้ตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของสภานักเรียนฯ ด้วย" น.ส.พีรญา กล่าว

ด้าน พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมสภานักเรียนทุกคน ซึ่งจากกิจกรรมที่ได้นำเสนอมานั้นเป็นกิจกรรมที่ดี โดยเฉพาะกิจกรรม TSL Green Challenge ตนเห็นด้วยว่าควรขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ให้มากขึ้น ดังนั้นจะมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำเนินการโดยมีเป้าหมายว่าภายใน 4 เดือนต้องขยายผลครอบคลุม 10,000 โรงเรียน ขณะเดียวกัน สพฐ.ต้องกำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่ฯ

ครูและบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจถึงกิจกรรมสุภาพนักเรียน เพื่อช่วยผลักดันและสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน รวมถึงอยากให้ดูด้วยว่าจะมีช่องทางใดที่จะทำให้สุภาพนักเรียนไทยได้เชื่อมโยงกลุ่มนักเรียนในประเทศอาเซียน ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กๆต่อไป.

ขอบคุณที่มาจาก [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 15.19 น.](#)